


ส่วนที่
5

เทคนิคการลดต้นทุนกิจกรรมที่สูญเสียเปล่าในกระบวนการทำงานโลจิสติกส์

WASTES COST REDUCTION IN LOGISTICS



M-18PG201P

วันที่จัด: วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา: 09:00 – 16:30 น. (ลงทะเบียนเวลา 08.00 น.)

สถานที่: ห้องสัมมนา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18

ในปัจจุบันการแข่งขันทางธุรกิจมีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น ต้นทุนงานโลจิสติกส์ของไทยอยู่ในลำดับที่ไม่ดีนัก เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศต่างๆทั่วโลก ทั้งนี้เป็นผลเนื่องมาจากประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในกระบวนการทำงานโลจิสติกส์ ทั้งภาคการผลิตสินค้าและบริการยังมีกิจกรรมที่สูญเสียเปล่าอยู่มาก ซึ่งมีผลมาจากระบบการทำงาน การใช้บุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ และวิธีการที่ไม่เหมาะสม หรือขาดประสิทธิภาพ กิจกรรมที่สูญเสียเปล่านั้นก่อให้เกิดต้นทุนแฝงหรือไม่จำเป็นสูง ผลผลิต และ กำไรต่อหน่วยต่ำ ซึ่งนับว่าก่อให้เกิดผลกระทบต่อความพึงพอใจของลูกค้า และความอยู่รอดขององค์กร

การค้นหาและขจัดกิจกรรมที่สูญเสียเปล่า 8 ประการ เป็นความรับผิดชอบของทุกคนในองค์กร ที่ต้องมีจิตสำนึก ช่างสังเกต ค้นหา ดำเนินการลด ขจัด และหาทางป้องกันกิจกรรมที่สูญเสียเปล่า หรือค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ทั้งเพื่อความอยู่รอดของตนเองและองค์กร

หัวข้อการอบรมและสัมมนา	หัวข้อการสัมมนานี้เหมาะสำหรับ
<ul style="list-style-type: none"> กระบวนการทำงานและงานโลจิสติกส์ ต้นทุนที่สูญเสียเปล่า/ต้นทุนแฝง/ต้นทุนที่ไม่จำเป็นและผลต่อกำไร การลดต้นทุนที่ไม่ทำให้คุณค่า คุณภาพงานโลจิสติกส์ลดลง กระบวนการทำงานโลจิสติกส์ 3ประเภทและกิจกรรมที่สูญเสียเปล่า 8 กิจกรรมที่สูญเสียเปล่าในกระบวนการทำงานโลจิสติกส์ แหล่งของกิจกรรมที่สูญเสียเปล่าในกระบวนการทำงานโลจิสติกส์ เทคนิคในการค้นหา ลดและขจัด/เปลี่ยนต้นทุนกิจกรรมที่สูญเสียเปล่ามาเป็นกำไร ฝึกปฏิบัติ 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ผู้บริหารจัดการทุกระดับ ✓ วิศวกร หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ ✓ พนักงานทุกระดับและผู้สนใจทั่วไป
สิ่งที่คุณจะได้รับ	 <p style="color: blue; font-weight: bold; margin-top: 10px;">บรรยายโดย ดร.ธงชัย แก้วสอาด อดีต Operation Director, Production Manager/Supervisor/ Foreman บริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และเกิดความตระหนักถึงกิจกรรมที่สูญเสียเปล่าที่เกิดขึ้นในกระบวนการทำงานโลจิสติกส์ 2. เพื่อให้เรียนรู้และเข้าใจเทคนิคการค้นหา การลด และขจัดกิจกรรมที่สูญเสียเปล่า 3. เพื่อนำความรู้ ไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทำงานโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 	

อัตราค่าลงทะเบียน
 สมาชิก 3,100 + VAT 7% 217 = 3,317 บาท บุคคลทั่วไป : 3,600 + VAT 7% 252 = 3,852 บาท
 (สมาชิก ส.ส.ท., นักศึกษาปริญญาตรี, หน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ)
 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200% จัดโดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) โทร.0-2717-3000 ต่อ 81